
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๔๘ 

วันจันทร ท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

----------------------------- 
รายชื่อผูเขาประชุม 
๑. ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี   นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา   อธิการบดี 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. อาจารยประจักษ เข็มมุกด   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖. ดร.จรูญ  คํานวนตา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายธวัชวงศ  ณ เชียงใหม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ     
๙. นางเพ็ญพรรณ วังววิัฒน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. นายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             
๑๒. ผศ.ณัฐพชัร  ลงกานี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๑๓. รศ.สนิท  สัตโยภาส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
      ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๔. อาจารย ดร.สุธีร นนทภา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๕. อาจารยสารุง ตันตระกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๖. อาจารยวรีพล เชาวนลักษณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗. ผศ.สมบัติ  สิงฆราช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘. ผศ.เสาวณ ี  ใจรักษ   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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 - ๒ -

รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑.  นายจมุพล  ชุติมา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ         ติดภารกจิ 
๒. ดร.ทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ             ติดภารกจิ
๓. นายทินกร  นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ         ติดภารกจิ 
๔. รอยตํารวจเอก ดร.นิตภิูมิ  นวรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  ติดภารกจิ 
๕. อาจารยบพติร โกมลตรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร             ติดภารกจิ 
     รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๖. อาจารยพิชัย  กรรณกุลสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร             ติดภารกจิ 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผูปฏบิัติหนาท่ีในการประชุม 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหนางานเลขานุการ 
๒. นางสาวณฐันันท สุริยา  งานเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี ้
 

วาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 อธิการบดีแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คุณอรวรรณ  ชยางกูร
ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณดานการศึกษาและวัฒนธรรม  
 

 ๑.๒  โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
          ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีอธิการบด ี
ทั้งสองมหาวทิยาลัยเปนหัวหนา  ไดปรึกษาในการที่จะสรางความรวมมือดานวิชาการรวมถึงภารกิจ 
ดานอื่น ๆ 
        ในการประชุมปรึกษาหารือไดมีขอตกลงแนวทางการดําเนินการดังนี ้

๑. ทั้งสองมหาวทิยาลัยยนิดแีละเหน็ประโยชนที่จะมีความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
๒. ใหทั้งสองมหาวิทยาลัยลงนามขอตกลงความเขาใจ  โดยเปนขอตกลงในภาพรวม 
        กวาง ๆ สวนการทํากจิกรรมในแตละเรื่องใหจดัทําเปนขอตกลงรวมกันเปนเรื่อง ๆ ไป 
๓. จะมีพิธีลงนามในวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
๔. เร่ืองที่รวมมือไดแก 
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๔.๑ การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
๔.๒ การใชทรัพยากรรวมกนั 
๔.๓ การทําวจิยัรวมกนั 
๔.๔ แลกเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริหาร 
๔.๕ งานกจิกรรมนักศึกษา 

                        ฯลฯ 

 

 ๑.๓  กําหนดการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
         ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการศึกษาดูงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไปแลวนั้น มหาวิทยาลัยขอแจงกําหนดการดังนี้ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๑๕ น.  ออกเดนิทางจาก จ.เชยีงใหม ไปยัง กรุงเทพฯ 
 เวลา ๑๘.๑๕ น.  ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๖.๑๐ น.  ถึงเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ ชวงเชา  ศึกษาดูงานที่  Australian National University 
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ ชวงเชา  ศึกษาดูงานที ่ Macquarie University 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ชวงเชา  ศึกษาดูงานที ่Monash University 
๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทัศนศึกษาในเมืองซิดนีย, แคนเบอรรา และเมลเบิรน 
 (ยกเวนชวงเชาของวันที่ ๑๘, ๑๙, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘) 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๑.๑๕ น.  ออกเดนิทางกลับ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง กรุงเทพฯ 
 เวลา ๑๐.๒๕ น.  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  
 เวลา ๑๑.๓๕ น.  ถึง จ.เชียงใหม 

 ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมศึกษาดูงาน โดยเลขานุการไดจัดทาํ
หนังสือเรียนเชิญ พรอมรายละเอียดโครงการใหคณะกรรมการเรียบรอยแลว และขออนุเคราะหการ
ตอบรับภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 

๑.๔  กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
ใหสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาํเนินแทนพระองค   
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือและสถาบัน  
พลศึกษาในโครงการสมทบ  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ระหวางวนัที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๘ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขารับในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยขอ
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แจงกําหนดการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓ ขอเรียน
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานรวมรับเสด็จและแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
  

๑.๕   ชื่นชมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณุเพ็ญพรรณ  วังววิัฒน ไปศกึษาดูงานที่

ประเทศจีนพบมัคคุเทศก  ผูหญิงชาวจนี จาํนวน ๒ คน พูดภาษาไทยคอนขางดี สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซ่ึงเปนเรื่องที่นายีนดี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สามารถผลิตนักศึกษา
จีนใหเปนมัคคุเทศก ไดอยางมีคุณภาพ จึงนําเรียนกรรมการสภามหาวทิยาลัยเพื่อทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๔๘ วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 
งานเลขานุการจัดทํารายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คร้ังที่  

๗/๒๕๔๘  วนัที่ ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  และไดนําเสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงาน 
การประชุม  โดยใหกรรมการจัดสงแบบฟอรมตอบรับเพื่อรับรองรายงานการประชุมมายังงานเลขานุการ 
ภายในวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๔๘  กรรมการตอบรับกลับมา ๓ คน ใหแกไข จํานวน ๒ คน ดังนี ้

๑.  หนา ๑  รายชือ่ผูเขารวมประชมุ ลําดับที ่๑๕. ใหเปลีย่นเปน “ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพฒันา”   
๒. หนาที่ ๒ วาระที่ ๑ ยอหนาแรกใหเปลี่ยนเปน “สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร” 
๓. หนาที่ ๔ วาระที่ ๓.๒ ยอหนาสุดทาย ใหเปล่ียนเปน “กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

ยินดีสนับสนุน เกี่ยวกับการจัดหางบประมาณ จากแหลงทุนตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค”   
และวาระที่ ๓.๓ ยอหนาที่สอง ใหเปลี่ยนเปน “คณะกรรมการไดดําเนินการแกไข”    
 งานเลขานุการไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลวรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ
ประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ที่ประชุมรวมพิจารณาและใหแกไขดังนี้ 

๑. วาระที่ ๔ หนา ๑๓  บรรทัดที่ ๒ คําวา “IT bass” แกไขเปน  “IT base” 
หนาที่ ๑๕  ขอ ๒  แกไขใหมเปน “กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ทาง
มหาวิทยาลัยใชหลักแบงงานใหนักศึกษาทํา เนื่องจากบริษัทตาง ๆ จะมีการจางงาน
ของบริษัทใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกทํา ดังนั้นมหาวิทยาลัยก็จะรับงานจาก
บริษัทและใหนักศึกษารวมกลุมกันทํางานเพื่อใหมีประสบการณและไดรับ
ผลตอบแทนจากการทํางาน” 
หนาที่ ๑๕ ขอ ๔  ยอหนาที่ ๒ แกไขคําวา “ญี่ปุ”   เปน   “ญี่ปุน” 

๒. หนาที่ ๒๓ แกไขเวลาเลิกประชุม จาก “๑๓.๓๐ น.”   เปน   “๑๗.๕๕ น. “ 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมตามที่แกไข 
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วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑  รายงานการดาํเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมาย  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายดังนี ้

ที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน 

๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน พิจารณารายละเอียด
งบประมาณรายจายเงินรายไดและงบประมาณรายจายจากเงินคง
คลังเงินรายได ในรายการที่ ๓ ขอ ๓-๕ 

กําลังดําเนินการ 
 

๒ โครงการ “หนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา” กําลังดําเนินการ 
๓ ขออนุมัติการเปดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา แบบ ก(๒) และ ข 
กําลังนําเขาสภาวิชาการ 

๔ รายงานการนําเงินของมหาวทิยาลัยฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยตัง้กรรมการดําเนินการ 
๕ แผนพัฒนางานดานบณัฑิตวิทยาลัย กําลังดําเนินการ 

 

 อธิการบดีใหขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ในขอที่ ๑ เร่ืองงบประมาณเกี่ยวกับ IT และโทรศัพท มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง

กรรมการเพื่อพิจารณาเรียบรอยแลว หากไดขอสรุปจะนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ 

๒. ในขอที่ ๔ เร่ืองการนําเงินของมหาวิทยาลัยฝากธนาคาร มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
กรรมการและไดขอสรุปวาขณะนี้ธนาคารใหดอกเบี้ย ๓.๕๐ บาท มหาวิทยาลัยยัง
ไมไดตัดสินใจในการนําเงินไปฝาก ตองรอดูสภาวการณของเศรษฐกิจในเรื่องของ
อัตราดอกเบี้ยอาจมีแนวโนมสูงขึ้น 

 มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๓.๒  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยบคุลากรลาศึกษาตอ โดยไดรับเงนิเดอืน   
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏชียงใหม  

วาดวย บุคลากรลาศึกษาตอ โดยไดรับเงินเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอยีดเอกสารหมายเลข ๓.๒  
ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมมีติอนุมัติ 
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 ๓.๓ หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยพิเศษ                       
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิ เศษและแตงตั้ง
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓  ที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาและมีขอเสนอดังนี้ 

๑. ใหจัดทําเปน ๒ ขอบังคับ คือ 
๑.๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยพิเศษ 
๑.๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคุณ  
๒.  พิจารณาคุณสมบัติของคณาจารยพิเศษ ที่จะขอตําแหนงทางวิชาการโดยศึกษา 

หลักเกณฑ การขอผลงานทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของอาจารยประจํา 
๓. ใหพิจารณาหลักเกณฑอาจารยที่เกษยีณและกลับเขามาเปนอาจารยพิเศษ ที่จะขอ 

 เทียบตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 
หรือ ศาสตราจารยพิเศษ 

 มติท่ีประชุม   ๑.  เห็นควรจัดทําขอบังคับขอ ๑.๑ สําหรับขอ ๑.๒ ใหชลอไปกอน 
  ๒.   อธิการบดีนําเรื่องความหมายของคําวา “อาจารยประจําตามสัญญา”

ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป  
 ๓.  มอบมหาวทิยาลัยปรับ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   

วาดวย คณุสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอน
คณาจารยพเิศษตามที่ประชมุเสนอ

 

 ๓.๔  อนุมัติการใหปริญญา  ปการศึกษา ๒๕๔๗   
                        สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ประชุม 
มีขอสังเกต และมอบเลขานุการตรวจสอบและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา ดังนี ้

๑. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๗ จะไดรับปริญญารุนที่ ๒๙ หรือไม 
๒. การนับระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาที่สามารถไดรับเกยีรตินิยม 

 

เร่ืองที่ ๑.  ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยกําหนดวา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาป 
พ.ศ. ๒๕๔๗ กอนวนัที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงจะมีสิทธิไดรับปริญญารุนที่ ๒๙ ซ่ึงกําหนดรับ
ปริญญาบัตร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซ่ึงในครั้งนี้มีการสงขอมูลการรับปริญญารุนที่ ๒๙ ให
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการแจงให
นักศึกษาทราบแลววานักศกึษายังไมสามารถรับปริญญาในปนี้ได 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
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เร่ืองที่ ๒. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทีส่ามารถไดรับเกียรตินยิมตองมีคุณสมบัติตาม
ขอบังคับ สถาบันราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๑ คือ 

 ๑. นักศึกษาตองมีระยะเวลาในการเรยีนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติสําหรับ
หลักสูตร ๒ ป และไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกตสํิาหรับสูตร ๔ ป 
 ๒. นักศึกษาภาคพิเศษตองมีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๒ ป และไม
เกิน ๑๔ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๔ ป 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี ๔ ระดมความคิดจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
๔.๑    การใชพืน้ท่ีวิทยาเขตเวียงบัว  แมสาและสะลวง-ขี้เหล็ก 

อธิการบดีนําเสนอการใชพื้นที่วิทยาเขตเวียงบัว แมสาและสะลวง-ขี้เหล็ก โดยมี
จุดมุงหมายดังนี้ 

(๑) เพื่อทบทวนแผนการใชพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาในวิทยาเขตทั้งหมดใหเหมาะสมกับภาวะ
ปจจุบันและในอนาคต 

(๒) เพื่อไดแนวคิดจากสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการใชพ ื้นที่ ที่จะนําไปวิเคราะหและหา
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

(๓) ไดขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ในวิทยาเขตเพื่อการศึกษาหรือดานอื่น ๆ 
 

ที่ประชุมอภิปรายและสรุปการระดมความคิดไดดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการควร

มีผูทรงคุณวุฒริวมเปนกรรมการดวย  และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนยุทธศาสตร
ลวงหนา ๓๐ ป ขอมูลประกอบการจัดทําแผนตองมีความชัดเจน โดยเฉพาะกําหนดการยายสวนราชการไป
วิทยาเขตในกรอบระยะเวลา  นอกจากนี้ควรมีการกําหนดการพัฒนาการเรียนการสอน ในคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีความเดนโดยเฉพาะคณะที่ทํารายไดใหกับมหาวิทยาลัย การกําหนดแนวทางการพัฒนาเขต
พื้นที่การศึกษา เชน เขตพื้นที่เวียงบวัจะใชในการจดัการศึกษาภาคพเิศษ  เขตพื้นทีส่ะลวง-ขี้เหล็ก จะเปน
การจัดการศกึษาภาคปกติ ทีต่องมีความสมบูรณ ทั้งดานหอพัก อาจารย อาคารเรียน อุปกรณและ
หองปฏิบัติการ การออกแบบอาคารตองใชวิศวกรสถาปตย เพื่อไดภูมสิถาปตยกรรมสอดคลองกัน 

(๒) มหาวิทยาลัยควรศึกษาขอมูลตัวอยางการขยายพื้นที่การศึกษา จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
เชน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง  

(๓) มหาวิทยาลัยตองศึกษาแนวทางการบริหารงบประมาณของภาครัฐที่จะเปนการให
งบประมาณตามแนวปฎิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาโดยเฉพาะระบบกองทุนใหกูยืมเพื่อ

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
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การศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ. หรือ ICL)  และการกําหนดแผนพัฒนาที่ชัดเจนใหมีใน
รูปแบบ Partner ship  กับหนวยงานอื่น ๆ เชน รัฐบาล มหาวิทยาลัยตางประเทศ 

(๔) การตัดสินใจอยางรอบคอบจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
(๕) การลงทุนตองอาศัยการรวมทุน โดยเฉพาะการรวมทุนกับ องคการบริหารสวน

จังหวัด องคการบริการสวนตําบล  หรือเอกชน ที่จะมีงบประมาณมาสนับสนุน 
(๖) การของบประมาณกับภาครัฐตองศึกษาแผนยุทธศาสตรภาครัฐและมีแผนพัฒนาที่

สอดคลอง กับความตองการของรัฐบาล 
(๗) ควรใหมีการประชาพิจารณถึงความคิดเห็นจากบุคคลตาง ๆ ไมวาจะเปนนักศึกษา 

อาจารย นักวิชาการ ในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

๔.๒   แนวคิดการตั้งหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย 
 

เล่ือนไปนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 

วาระท่ี ๕  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
๕.๑   สรุปรายงานการรับ – จาย เงนินอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายงานการรับ – จาย เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงนิ
รายได เดือนมถุินายน ๒๕๔๘ โดยรายจายปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนเงินเหลื่อมป รายละเอียดดังนี้ 
 

 ยอดคงเหลือยกมา ๓๓๓,๗๗๖,๘๘๖.๑๗ บาท 
 บวกรายรับ  ๔๘,๗๘๗,๖๗๓.๙๕ บาท 
  รวม  ๓๘๒,๕๖๔,๕๖๐.๑๒ บาท 
  หักรายจายปงบประมาณ ๒๕๔๘ ๒๒,๗๕๙,๕๑๐.๓๘ บาท  * รวมเงินคงคลัง 

  ๗๗๕,๗๓๒.๑๐ บาท   รายจายปงบประมาณ ๒๕๔๗          ๑๐๗,๘๖๔.๙๐ บาท 
 ยอดคงเหลือ   ๓๕๙,๖๙๗,๑๘๔.๘๔ บาท 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๕.๒  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอประเพณีการรับนองใหม 
           ปการศึกษา ๒๕๔๘ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีตอประเพณีการ
รับนองใหม ปการศึกษา ๒๕๔๘ รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 



 - ๙ -

วาระท่ี ๖ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๖.๑  (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
คุณสมบัติและหนาท่ีของกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา๑๘(๑๑) กําหนดให 

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  แตไมไดระบุถึง
การมีกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  ซ่ึงในแนวปฏิบัติเดิม มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อทําหนาที่ก ล่ันกรองงบประมาณเสนอให 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ มหาวิทยาลัยจึง (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เร่ือง 
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ คุณสมบัติและหนาที่ของกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 

มติท่ีประชุม   ๑.   ใหใชคําส่ังสภาประจําสถาบันราชภัฏเชียงใหม  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ 
บริหารงบประมาณและการเงิน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยใหมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตามเดิม สวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูบริหารใหอธิการบดีเลือก สําหรับกรรมการที่เปน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหเลือกกันเอง 

  ๒. มอบมหาวิทยาลัย (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย
การบริหารงบประมาณและการเงิน นําเสนอสภามหาวทิยาลัย 

 

๖.๒   (ราง) ขอบงัคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบคุคลมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ (ราง) ขอขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
วาดวย การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘  เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๓) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ ที่ประชุม
รวมกันพิจารณาและมีขอเสนอวา  เนื่องจากการออกขอบังคับการบริหารงานบุคคล  ตองรอ
คณะกรรมการ กพอ. ดังนั้นจึงขอใหใชคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันโดยอนุโลมเพื่อใหงาน
ตอเนื่อง 
 มติท่ีประชุม    ๑.  ที่ประชุมมมีติเห็นชอบตามขอเสนอและใหชลอการออกขอบังคับ

ไปกอนจนกวาคณะกรรมการ กพอ. ออกขอบังคับตามมาตรา ๗๓ 
 

 
 

รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
 



 - ๑๐ -

วาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ 
 ๗.๑   การกําหนดใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ท่ีมีสิทธิรับปริญญาบัตร 
  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการหารือที่ประชุมในการกําหนดใหนักศึกษาที ่
สําเร ็จการศึกษา และมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในแตละป 
  อธิการบดีไดช้ีแจง ๒ ประเดน็ ดังนี ้

๑. แตเดิมพระองคทานเสด็จพระราชทานปรญิญาบัตรภายในเดือน พฤศจิกายน ตอมา 
พระองคทานขอเลื่อนเปนเดือน กรกฎาคม ดังนั้นจึงทาํใหนกัศึกษาทีจ่บพรอมกัน ๒ 
รุน จะทําใหพธีิพระราชทานปริญญาบัตรจากเดิม ๑ เดือน เปน ๒ เดือน ดังนั้นสํานกั
พระราชวังจึงกําหนดวนัที่สงรายชื่อนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเร็วขึ้นจากเดิม เพื่อทําใหมีนกัศึกษาจํานวนเทาเดิมที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

๒. สําหรับปการศึกษานี้งานทะเบียน ใชกาํหนดการเดิม ดังนั้นในปการศกึษา 
ตอไปมหาวิทยาลัยจะพยายามใหนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในเดอืนมีนาคม  
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนสิงหาคม แตทั้งนี้ก็ตองดกูําหนดวนัรับ
พระราชทาน ปริญญาบัตรที่จะไดรับแจงจากสํานักพระราชวัง 

 

 ๗.๒  กําหนดการประชุม 
 การประชุมสภามหาวิทยาลยั  ในครั้งตอไปวันที่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
สําหรับเดือนพฤศจิกายน จะประชุมที่จังหวัดแมฮองสอน 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 

    
(นางสาวณัฐนนัท  สุริยา) 

 

                                                                         
      (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
           ผูบันทึกการประชุม         

                                                                                                      

                                                                                                               
      (ผูชวยศาสตราจารยเสาวณี  ใจรักษ) 
             ผูตรวจรายงานการประชุม 
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